



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมกข์ โทร ๐ ๕๔๗๙ ๑๒๔๖

ที่ นน ๐๓๓๓/ว.๖๗

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของ
หน่วยงาน และการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน




เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง / หัวหน้าสถานบริการสาธารณสุขชุมชนทุกแห่ง

ด้วย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายขับเคลื่อนมาตรการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
(MOIT) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๒๒ หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิ
มนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทาง
เพศในการทำงาน ในการดำเนินงานกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและ
ศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทำงาน

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าโมกข์ ขอส่งประกาศนโยบายและคู่มือดังกล่าวข้างต้น
ให้กับสถานบริการในสังกัดทุกแห่งถือปฏิบัติ รายละเอียดตามบันทึกแนบท้ายนี้

(นายเกษร ปะที)
สาธารณสุขอำเภอป่าโมกข์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว วัน/เดือน/ปี : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	
หัวข้อ : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)	
๑. บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๒. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
๓. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
Link ภายนอก : ไม่มี	
หมายเหตุ :	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางวิชากรณ คันทะมูล)	(นายเกษตร ปะที)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอปัว
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางวิชากรณ คันทะมูล)	
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	